

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน ถ้าลูกต้องการที่จะขจัดข้อบกพร่องของลูกออกไป บอกพ่อเกี่ยวกับข้อบกพร่องเหล่านั้น ด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ บาบ่าจะแสดงวิธีที่จะขจัดความอ่อนแอเหล่านั้นให้ลูกเห็น

คำถาม: ลูกคนไหนที่ได้รับกระแสจากพ่อ?

คำตอบ: บาบ่าให้ดริสตีแก่ลูกๆ ที่บอกศัลยแพทย์อย่างซื่อสัตย์เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของพวกเขา บาบ่ามีความเมตตาอย่างมากต่อลูกๆ เหล่านี้ ภายในท่านรู้สึกว่าคุณลักษณะปีศาจร้ายของลูกควรถูกขจัดออกไป บาบ่าให้กระแสแก่ลูกๆ เช่นนั้น

โอม ซานติ พ่อเฝ้าแต่บอกลูกๆ ว่าลูกแต่ละคนต้องถามตนเองว่าลูกได้รับสิ่งใดจากพ่อหรือไม่ ลูกยังขาดสิ่งใดอยู่ไหม? ลูกแต่ละคนต้องมองดูข้างในตนเอง มีตัวอย่างของนาราด: เขาได้รับการบอกให้มองดูใบหน้าของตนเองในกระจกเพื่อดูว่าเขามีค่าควรกับการแต่งงานกับลักษมีหรือไม่ ในทำนองเดียวกันพ่อก็ถามลูกๆ: ลูกคิดอย่างไร? ลูกกลับมามีค่าที่จะแต่งงานกับลักษมีหรือไม่? ถ้าไม่แล้ว ลูกๆ ยังคงมีข้อบกพร่องอะไรและลูกๆ ยังคงต้องทำความเพียรพยายามใดที่จะขจัดออกไป? ลูกกำลังทำความพยายามที่จะขจัดความอ่อนแอ หรือลูกไม่ได้ทำความเพียรพยายามอะไรเลย? บางคนยังคงทำความเพียรพยายามต่อไป มีการบอกแก่ลูกใหม่ว่า ตรวจสอบภายในตนเองเพื่อดูว่าลูกมีความอ่อนแอใดหรือไม่เพราะว่าลูกทั้งหมดต้องกลับมาสมบูรณ์พร้อม พ่อมาเพื่อทำให้ลูกสมบูรณ์พร้อม เหตุนี้เองภาพของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกจึงถูกเก็บไว้เบื้องหน้าลูก ถามตนเองอยู่ภายในว่าฉันกลับมาสมบูรณ์พร้อมเช่นพวกเขาหรือไม่? ครูทั้งหมดที่สอนการศึกษาทางโลกในเวลานี้คือผู้ที่ซ่องแะในกิเลส ลักษณะและนารายณ์นี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์เป็นเวลาครึ่งวงจรที่ลูกได้ยกย่องพวกเขา ดังนั้นเวลานี้ถามตนเอง: ฉันยังคงมีความอ่อนแออะไรซึ่งฉันต้องขจัดออกไปเพื่อความก้าวหน้า? และแล้วฉันสามารถแสดงสิ่งนั้นแก่พ่อ: บาบ่าฉันมีความอ่อนแอเหล่านี้ซึ่งฉันไม่สามารถขจัดออกไปได้ โปรดแสดงวิธีการให้ฉัน มีเพียงศัลยแพทย์ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยลูกให้กลับมาเป็นอิสระจากความเจ็บป่วย ผู้ช่วยศัลยแพทย์บางคนก็ฉลาดมากด้วยเช่นกัน ผู้บดยา(เภสัชกร) เรียนรู้จากแพทย์และกลายเป็นแพทย์ที่ชาญฉลาด ดังนั้นตรวจสอบตนเองอย่างซื่อสัตย์: ฉันมีความอ่อนแออะไรในตัวฉันเนื่องจากฉันเชื่อว่าฉันจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพนั้นได้? พ่อจะพูดว่าลูกสามารถกลายเป็นเช่นพวกเขาได้ เพียงเมื่อลูกบอกบาบ่าเกี่ยวกับความอ่อนแอของลูกที่พ่อก็จะแนะนำลูก มีความเจ็บป่วยมากมาย หลายคนมีความอ่อนแอในตัวเขา บางคนมีความโกรธและความโลภอย่างมาก พวกเขาไม่สามารถซึมซับความรู้นี้เพื่อที่จะทำให้ผู้อื่นสามารถซึมซับความรู้นี้ได้ พ่ออธิบายอย่างมากทุกวัน ที่จริงแล้วดูเหมือนไม่จำเป็นต้องอธิบายมากนักเมื่อพ่อได้อธิบายความหมายของมนตราแก่ลูกแล้ว มีเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้น ลูกต้องจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและได้รับมรดกจากท่านและกลายเป็นเหมือนพวกเขา ไม่มีเรื่องของการเอาชนะกิเลสทั้งห้าในโรงเรียนอื่นๆ สิ่งนี้เป็นไปได้จริงในเวลาเมื่อพ่อมาและอธิบายแก่ลูกเท่านั้น: ลูกมีวิญญาณปีศาจร้ายเหล่านี้ซึ่งสร้างความทุกข์แก่ลูกอย่างมาก ถ้าลูกบอกพ่อเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น พ่อจะแสดงวิธีที่จะขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปให้กับลูก บาบ่า วิญญาณปีศาจร้ายเหล่านี้รบกวนลูกอย่างมาก หากลูกอธิบายเกี่ยวกับวิญญาณปีศาจร้ายให้กับผู้ที่ปราบผี ลูกไม่มีวิญญาณปีศาจร้ายเหล่านี้(ผี)อยู่ภายใน ลูกรู้ว่าวิญญาณปีศาจร้ายทั้งห้าได้คงอยู่มาชาติแล้วชาติเล่า ลูกต้องมองดูภายในตัวลูกเองเพื่อดูว่าลูกมีวิญญาณปีศาจใด และแล้วลูกควรขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่จะขจัดออกไป ดวงตาหลอกลวงอย่างมากและเหตุนี้เองพ่ออธิบายว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและปลุกฝังแนวปฏิบัติในการพิจารณาผู้อื่นว่าเป็นดวงวิญญาณด้วยเช่นกัน ใช้วิธีนี้และความเจ็บป่วยของลูกนั้นจะถูกขจัดออกไป ทุกดวงวิญญาณคือพี่น้อง ไม่มีร่างกายเลย ลูกรู้ว่าลูกดวงวิญญาณทั้งหมดกำลังกลับบ้าน ดังนั้นลูกแต่ละคนต้องมองดูที่ตนเองและดูว่าลูกได้กลับมาเต็มไปด้วยทุกคุณธรรมหรือไม่ หากไม่ลูกยังคงมีข้อบกพร่องอะไร? พ่อหนึ่งท่านและตรวจสอบดวงวิญญาณนั้นด้วยเช่นกัน: ท่านเห็นว่าลูกคนนั้นมีความอ่อนแออย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะและดังนั้นท่านจึงให้กระแสแก่เขา อุปสรรคนี้ของลูกคนนั้นควรถูกขจัดออกไป ลูกจะสามารถทำอะไรได้ถ้าลูกเฝ้าแต่ซ่อนสิ่งนั้นจากศัลยแพทย์? ถ้าลูกยังคงพูดเกี่ยวกับความอ่อนแอของลูกต่อไป พ่อจะให้คำแนะนำแก่ลูก ลูกดวงวิญญาณจดจำพ่อ: บาบ่า ท่านช่างแสนหวานอย่างยิ่ง! ดูสิ่งที่ท่านทำให้เราจากสิ่งที่เราเป็น! ในทำนองเดียวกันถ้าลูกเฝ้าแต่จดจำพ่อ วิญญาณปีศาจร้ายก็จะเฝ้าแต่วิ่งหนีไป มีวิญญาณปีศาจร้ายอย่างไรอย่างหนึ่งอย่างแน่นอน บอกพ่อผู้เป็นศัลยแพทย์เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น: บาบ่า บอกวิธีการสำหรับสิ่งนี้ให้แก่ฉัน มิฉะนั้นจะเกิดความสูญเสียอย่างมาก เมื่อลูกบอกพ่อเกี่ยวกับสิ่งนี้ ท่านจะรู้สึกเมตตา: ปีศาจร้ายของมายากำลังรบกวนผู้นั้นอยู่ มี

เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ขับไล่วิญญาณปีศาจร้ายออกไป ท่านขับไล่วิญญาณปีศาจร้ายออกไปอย่างมีกลยุทธ์ ได้มีการอธิบายแก่ลูกเพื่อที่จะขับไล่วิญญาณปีศาจร้ายทั้งห้า อย่างไรก็ตามไม่ใช่วิญญาณปีศาจร้ายทั้งหมดที่วิ่งหนีไป บางคนมีวิญญาณปีศาจร้ายเหล่านั้นเป็นพิเศษและผู้อื่นมีน้อยกว่า แต่ปีศาจร้ายยังคงมีอยู่อย่างแน่นอน พ่อเห็นว่าเมื่อใครบางคนมีวิญญาณปีศาจร้าย ในช่วงเวลาของการให้ตรีชติ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในท่าน: ผู้นี้เป็นลูกที่ดีมาก เขามีคุณธรรมที่ดีมากมาย แต่เขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไรเลยและไม่สามารถอธิบายให้ใครฟังได้ ราวกับว่ามายาได้ปิดกั้นคอของเขา ถ้าคอของเขาเปิดขึ้น เขาสามารถเริ่มต้นรับใช้ผู้อื่นมากมายเช่นกัน ในการรับใช้ผู้อื่นลูกก็ต้องรับใช้ตนเองด้วยเช่นกัน ลูกไม่ได้ทำงานรับใช้ของชีพบบา ชีพบบามาเองมาเพื่อรับใช้ ท่านพูดว่า วิญญาณปีศาจร้ายของชาติเกิดแล้วชาติเกิดแล้วต้องถูกขับไล่ออกไป พ่อหนึ่งทีนี้และอธิบาย: ลูกรู้ว่าต้นไม้ค่อยๆเติบโตทีละน้อย ใบไม้ร่วงหล่นลงมาเรื่อยๆ มายาสรางอุปสรรคในขณะที่ลูกนั่งอยู่ที่นั่นความคิดของลูกก็เปลี่ยนไป มันก็เหมือนกับเมื่อชั้นยาสซีไม่พอใจ พวกเขาหนีหายไปอย่างไรร่องรอยโดยไม่มีสาเหตุโดยที่ไม่พูดอะไร การเชื่อมโยงของทุกคนอยู่กับพ่อ ลูกๆตามลำดับกันไป หากลูกบอกความจริงแก่พ่อ ความอ่อนแอเหล่านั้นสามารถถูกขจัดออกไปได้และลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง พ่อรู้ว่าเพราะลูกไม่ได้บอกบาบาเกี่ยวกับสิ่งนั้น ลูกบางคนสร้างความเสียหายอย่างมากมายให้แก่ตนเอง ไม่ว่าลูกจะอธิบายให้แก่พวกเขาเพียงใด พวกเขาก็ยังคงทำงานนั้นต่อไป มายาจับพวกเขาไว้ มายาคืออะไรที่ทำให้ทุกคนเข้าไปในท้องของเธอ พวกเขาติดกับอยู่ในทรายนุดจนถึงคอ พ่ออธิบายอย่างมาก ไม่จำเป็นต้องมีอะไรอีก เพียงแค่พูดว่า: ลูกมีสองพ่อ ลูกมีพ่อทางร่างกายเสมอ ลูกมีพ่อทางร่างกายในยุคทองและในยุคเหล็กด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ว่าลูกจะพบพ่อเหนือโลกในยุคทอง พ่อเหนือโลกมาเพียงครั้งเดียว พ่อเหนือโลกมาและเปลี่ยนนรกเป็นสวรรค์ พวกเขากราบไหว้บูชาท่านอย่างมากในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาจดจำท่าน มีวัดที่สร้างให้แก่ชีวามากมาย ลูกๆพูดว่าไม่มีงานรับใช้ใดๆให้ทำ โอ้ มีวัดที่สร้างให้แก่ชีวาทุกหนแห่ง ลูกสามารถไปที่นั่นและถามพวกเขา: เหตุใดท่านจึงกราบไหว้บูชาผู้เดียวนั้น? ท่านไม่ใช่ผู้ที่มีร่างกาย ผู้เดียวนั้นคือใคร? พวกเขาจะพูดว่าดวงวิญญาณสูงสุด พวกเขาจะไม่พูดสิ่งนี้กับใครอื่น ดังนั้นจงบอกพวกเขาว่า ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุดผู้เป็นพ่อ ท่านถูกเรียกว่าคุดาและอัลลาห์ด้วยเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วท่านถูกเรียกว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ลูกรู้หรือไม่ว่าลูกกำลังจะได้รับอะไรจากท่าน? ผู้คนในบาร์ตพูดถึงชื่อของชีวาอย่างมากและพวกเขาก็ยังเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวาดูด้วยเช่นกัน นี่เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะอธิบายกับใครก็ตาม พ่อเฝ้าแต่อธิบายอย่างมากแก่ลูกในวิธีการต่างๆ ลูกสามารถไปหาใครก็ตามแต่ลูกต้องพูดด้วยความเยือกเย็นและถ่อมตนอย่างมาก ชื่อของลูกได้กระจายไปทั่วบาร์ตอย่างมาก หากลูกพูดเพียงเล็กน้อย พวกเขาจะรู้ทันทีว่าลูกเป็นบีเค ผู้คนในหมู่บ้านนั้นไร้เดียงสาอย่างมาก นี่เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะไปที่วัดและทำงานรับใช้ที่นั่น: โปรดมาและเราจะบอกคุณเกี่ยวกับชีวประวัติของชีพบบา คุณกราบไหว้บูชาชีวา แต่คุณร้องขออะไรจากท่าน? เราสามารถบอกชีวประวัติที่สมบูรณ์ของชีวาให้แก่คุณได้ ในวันถัดไปให้ไปที่วัดลักษมีและนารายณ์ ลูกมีความสุขอยู่ภายในลูก ลูกๆบางคนต้องการไปและทำงานรับใช้ในหมู่บ้าน ลูกแต่ละคนมีความเข้าใจของเขาเอง พ่อพูดว่า: ก่อนอื่นใดให้ไปที่วัดชีวา และแล้วไปที่วัดลักษมีและนารายณ์และถามผู้คนที่นี่ว่า: คุณรู้หรือไม่ว่าพวกเขาได้รับมรดกของพวกเขายังไง? โปรดมาและเราจะบอกเรื่องราวของ 84 ชาติเกิดของเหล่าเทพแก่คุณ ลูกต้องปลุกชาวบ้านให้ตื่นด้วยเช่นกัน ลูกสามารถไปและอธิบายให้แก่พวกเขาด้วยความรักว่า: คุณคือดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณที่พูด ร่างกายนี้กำลังจะจบสิ้น เวลานี้เราดวงวิญญาณต้องกลับมาบริสุทธิ์และไปหาพ่อ พ่อพูดว่า จดจำพ่อไว้! ดังนั้นพวกเขาจะรู้สึกถึงแรงดึงนั้นทันทีที่พวกเขาได้ยินสิ่งนี้ ยิ่งลูกมีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณมากเท่าไร ก็จะมีแรงดึงมากเท่านั้น ไม่มีการวางเฉยในร่างกายและโลกเก่าอย่างสิ้นเชิง ลูกรู้ว่าลูกต้องสลัดเครื่องแต่งกายเก่าเหล่านั้น ดังนั้นเหตุใดลูกจึงควรผูกพันกับสิ่งนั้น? ในขณะที่มีร่างกายไม่ควรมีความผูกพันยึดมั่นใดๆ ภายในจิตใจให้มีเพียงความใสใจเดียวเท่านั้นว่า: เราดวงวิญญาณเวลานี้ต้องกลับมาบริสุทธิ์และไปบ้านของเรา และแล้วก็มีความปรารถนาด้วยเช่นกันว่า: ฉันจะจากบาบาเช่นนี้ได้อย่างไร? ฉันจะไม่มีวันได้พบบาบาเช่นนี้อีกครั้ง ด้วยการมีความคิดเช่นนี้ ลูกจะจดจำพ่อและบ้านของลูกด้วยเช่นกัน เวลานี้เรากำลังจะกลับบ้าน 84 ชาติเกิดได้จบสิ้นไปแล้ว ลูกอาจทำธุรกิจ ฯลฯ ของลูกในระหว่างวัน ลูกต้องอาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ในขณะที่อยู่ที่นั่นให้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้กำลังจะจบสิ้นลง เวลานี้เราต้องกลับไปบ้านของเรา พ่อพูดว่า ลูกต้องอาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกอย่างแน่นอน ลูกจะไปไหนอีก? ลูกอาจทำธุรกิจของลูก ฯลฯ แต่เก็บสิ่งนี้ไว้ในสติปัญญาของลูก: ทั้งหมดนี้กำลังจะถูกทำลาย ก่อนอื่นเราจะไปบ้านและแล้วไปยังดินแดนแห่งความสุข พูดกับตนเองเมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเวลา ลูกมีเวลามาก ลูกอาจทำธุรกิจของลูก ฯลฯ เป็นเวลา 8 ชั่วโมงและพักผ่อนเป็นเวลา 8 ชั่วโมงเช่นกัน และแล้วลูกสามารถมีการสนทนาจากใจถึงใจกับพ่อเป็นเวลา 8 ชั่วโมงและทำงานรับใช้ทางจิตด้วยเช่นกัน เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเวลาจะไปวัดชีวาและลักษมีนารายณ์และทำงานรับใช้ที่นั่น ลูกจะพบวัดมากมาย ไม่ว่าลูกจะไปไหน พวกเขาจะมีวัดชีวาอย่างแน่นอน สิ่งหลักสำหรับลูกๆคือการจารึกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง หากลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงอย่างดีมาก ลูกสามารถได้รับสิ่งใดก็ตามที่ลูกร้องขอ ธรรมชาติกลายเป็นคน

รับใช้ของลูก ใบหน้าของลูกก็จะกลับมาดังดูอย่างมากจนไม่จำเป็นต้องร้องขอสิ่งใดเลย ชั้นยาที่บางคนมีความมั่นคงมากเช่นกัน พวกเขาเพียงแต่นั่งด้วยศรัทธาเช่นนั้นว่า: ฉันจะหลอมรวมเข้ากับธาตุบราห์ม พวกเขาอยู่อย่างมั่นคงมากในศรัทธานั้น พวกเขามีการฝึกออกจากร่างของพวกเขาในลักษณะเช่นนั้น อย่างไรก็ตามผู้คนเหล่านั้นอยู่ในหนทางที่ผิด พวกเขาทำความเพียรพยายามอย่างมากที่จะหลอมรวมกับธาตุบราห์ม ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาทำความเพียรพยายามอย่างมากที่จะได้รับนิมิต พวกเขาแม้กระทั่งจบชีวิตของพวกเขา ไม่สามารถมีการฆ่าตัวตายของดวงวิญญาณ มีการฆ่าตัวตายของร่างกาย ดวงวิญญาณคงอยู่ตลอดเวลา ดวงวิญญาณไปและนำชีวิตใหม่ใช้ นั่นคือพวกเขาไปใช้อีกร่างหนึ่ง ลูกๆควรมีความสนใจในการทำงานรับใช้เพื่อที่ว่าลูกสามารถจดจำพ่อได้ มีวัดมากมายที่นี่ด้วยเช่นกัน ถ้าลูกอยู่ในโยคะอย่างเต็มที่และอธิบายสิ่งใดแก่ผู้อื่น พวกเขาจะไม่มีคำถาม ลูกศรของผู้ที่อยู่ในโยคะจะยิงเข้าเป้า ลูกสามารถทำงานรับใช้ได้อย่างมากมาย แต่ลองพยายามและดูผล แต่ลูกแต่ละคนต้องมองดูภายในตนเองก่อน มีวิญญาณปีศาจร้ายของมายาอยู่ภายในลูกหรือไม่? ผู้ที่มีวิญญาณปีศาจร้ายของมายาไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ มีงานรับใช้ให้ทำมากมาย บาบาก็ไม่สามารถไปที่ใดได้เพราะพ่ออยู่กับท่าน เราจะพาพ่อไปที่ใดในสภาพขณะนี้? ท่านควรพูดกับใคร? พ่อปรารถนาที่จะพูดกับลูกๆของท่านเท่านั้น ดังนั้นลูกๆต้องทำงานรับใช้ มีการจดจำว่า ลูกชายแสดงให้เห็นพ่อ พ่อทำให้ลูกๆฉลาด มีลูกๆที่ดีมากที่สุดที่ใส่ใจในการทำงานรับใช้ พวกเขาพูดว่าพวกเขาต้องการไปและทำงานรับใช้ในหมู่บ้าน บาบาคิดว่า: ลูกอาจทำเช่นนั้น เพียงแต่นำรูปภาพที่พับ(ม้วน)เก็บได้ไปกับลูก จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้ผู้อื่นโดยไม่มีรูปภาพ ตลอดกลางวันและกลางคืนลูกเพียงแต่มีความคิดเหล่านี้: ฉันจะสามารถช่วยสร้างชีวิตของผู้อื่นได้อย่างไร? ฉันสามารถขจัดความอ่อนแอที่มีในตัวฉันออกไปอย่างไรและทำความก้าวหน้าอย่างไร? ลูกก็มีความสุขด้วยเช่นกัน: บาบาคิดว่าลูกคนนี้อายุแปดหรือเก้าเดือน ลูกๆมากมายเช่นนี้ปรากฏออกมา พวกเขากลับมามีค่าควรแก่การทำงานรับใช้อย่างรวดเร็ว ทุกคนคิดเกี่ยวกับการยกระดับหมู่บ้านของตนเองและการรับใช้พี่น้องที่เท่าเทียมของพวกเขา การทำบุญเริ่มต้นที่บ้านจำเป็นต้องมีความใส่ใจอย่างมากเพื่อที่จะทำงานรับใช้ ลูกต้องไม่เพียงแต่ตั้งหลักแหล่งในที่แห่งเดียว จงเฝ้าแต่ท่องท้าวรีไปท้าวอยู่เรื่อยๆ เหลือเวลาน้อยมาก ผู้คนเหล่านั้นมีสถานที่ใหญ่โตมากมาย(เช่น อาศรมต่างๆ) ดวงวิญญาณมาและเข้ามาในใครบางคน พวกเขาให้คำสอนบางอย่างและชื่อของพวกเขาได้รับการยกย่อง ที่นี้เป็นพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้ที่นั่งและให้คำสอนแก่ลูกเช่นที่ท่านทำเมื่อวางจรวดก่อนหน้านี้ ต้นกล้าทางจิตนี้จะเติบโต ดวงวิญญาณทั้งหลายลงมาตามลำดับกันไปจากต้นไม้ที่ไม่มีตัวตน ลูกประจำที่ยาวและต้นไม้ใหญ่ของชีบบาบาคูสร้างขึ้น โดยการจดจำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดลูกจะจดจำเพียงพ่อเท่านั้นและจะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. มีการสนทนาจากใจถึงใจกับพ่ออย่างน้อยเป็นเวลาแปดชั่วโมง และทำงานรับใช้ทางจิตวิญญาณด้วยความเยือกเย็นและความถ่อมตนอย่างยิ่ง เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในงานรับใช้ อย่าให้มีวิญญาณปีศาจร้ายของมายาอยู่ภายในลูก

2. พูดกับตนเอง: ทุกสิ่งที่นี่เห็นกำลังจะถูกทำลาย เราจะกลับไปยังบ้านของเราและแล้วก็ไปยังดินแดนแห่งความสุข

พร: พร: ขอให้ลูกประสบกับชัยชนะอย่างง่ายดายด้วยการมีศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนและโดยการอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสและไร้กังวลอย่างสม่ำเสมอ

สิ่งที่บอกรับของศรัทธาคือชัยชนะที่ง่ายดาย อย่างไรก็ตามต้องมีศรัทธาในทุกประเด็น ไม่ใช่แค่มีศรัทธาเพียงพ่อเท่านั้น แต่มีศรัทธาอย่างเต็มที่ในตนเอง ในครอบครัวบราห์มิน และในทุกฉากของละคร ลูกต้องไม่ปล่อยให้ศรัทธาของลูกสั่นคลอนกับเรื่องเล็กน้อยๆ แต่มีการตระหนักรู้อยู่เสมอว่าโชคชะตาแห่งชัยชนะไม่สามารถถูกขจัดขวางได้ ลูกๆผู้มีศรัทธาในสติปัญญาเช่นนั้นจะอยู่เหนือคำถาม เช่น “เกิดอะไรขึ้น?” หรือ “ทำไมสิ่งนั้นถึงเกิดขึ้น?” พวกเขาจะอยู่อย่างไร้กังวลและร่าเริงอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์: แทนที่จะสูญเสียเวลาของลูก จงตัดสติใจและแก้ไขทุกสิ่งในทันที

*** โอม ชานติ ***